

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM ĐƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN&PTNT
V/v triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển lâm nghiệp Việt Nam và
Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai
đoạn 2021-2025”

Tam Đường, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các Chủ rừng trên địa bàn huyện.

Căn cứ Công văn số 1179/UBND-KTN ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam và Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam và Đề án “*Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025*”, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025; Đề án phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 47-KH/HU ngày 22/3/2021 của Huyện ủy Tam Đường về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND huyện những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Định kỳ tham mưu UBND huyện sơ kết, tổng kết theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tham mưu tổ chức thực hiện Lễ phát động “*Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” hàng năm trên địa bàn huyện. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, đề xuất các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Tham mưu tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Lâm nghiệp, các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu cho huyện cân đối và bố trí vốn, lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển rừng bền vững. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy định hiện hành.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh, huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ diện tích đất Lâm nghiệp đã giao, cho thuê, đặc biệt là diện tích đất đã giao theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP, tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất phương án đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tế. Tổ chức thực hiện giao đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các trình tự, thủ tục, chính sách có liên quan đến lĩnh vực đất đai trong sử dụng đất lâm nghiệp và bảo vệ tài nguyên môi trường, đa dạng sinh học theo hướng phát triển bền vững.

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn tổ chức đào tạo lao động để đáp ứng công tác bảo vệ và phát triển rừng đặc biệt là nhu cầu lao động phục vụ các cơ sở chế biến... Kêu gọi các dự án hỗ trợ các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực, cải thiện sinh kế cho người dân trên địa bàn huyện.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng nghiên cứu rà soát, bổ sung địa điểm và sản phẩm du lịch sinh thái. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng tổ chức, hợp tác, liên kết hoặc cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng trên địa bàn huyện.

6. UBND các xã, thị trấn

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Lâm nghiệp, các Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển lâm nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong công tác bảo

vệ rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tổ chức thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

Căn cứ chỉ tiêu theo Kế hoạch phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện và các chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, hàng năm tổ chức rà soát, tổng hợp gửi đăng ký kế hoạch, nhu cầu vốn thực hiện về phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện; duy trì tổ chức tốt phong trào “Tết trồng cây” trên địa bàn. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn theo phân cấp mà Nhà nước quy định.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện tổ chức rà soát lại toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp đã giao theo Nghị định số 163/1999/NĐ-CP trên địa bàn; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND huyện phương án giải quyết đối với những diện tích đất đã giao nhưng chủ thể được giao đất không biết vị trí, ranh giới khu đất đã được giao. Tổ chức thực hiện giao đất lâm nghiệp, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Các Chủ rừng trên địa bàn huyện

Bảo vệ và phát triển rừng hiện có, khai thác hợp lý, đúng đối tượng, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên rừng được giao quản lý sử dụng theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan. Xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững theo quy định của Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý rừng bền vững.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng thực hiện đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được duyệt.

8. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện các nội dung của của kế hoạch phát triển rừng bền vững.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn

2021-2025”; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh; Kế hoạch của Huyện ủy đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng.

UBND huyện Tam Đường đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phong Vĩnh Cường